

ความรู้สึกต่อโครงการ ABK

การไปโครงการ ABK ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการไปญี่ปุ่นของผม ตัวผมเองไม่เคยออกนอกประเทศหรือขึ้นเครื่องบินเลย เลยมีการเตรียมตัวมาพอสมควร พอขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร จนพอไปถึงญี่ปุ่น ทุกอย่างดูเป็นระเบียบมากๆ จนไปถึงหอ ABK ก็ไปสอบเลยแล้วก็สัมภาษณ์ ถามว่าเรียนถึงไหนอ่านคำนี้ออกมั๊ย

โดยพอวันเริ่มเรียนจะแบ่งเป็นห้องๆตามระดับของที่ตัวเองสอบมาได้ การเรียนเหมือนการปูพื้นฐานเล็กน้อยและสอนลงลึกกว่าที่เคยเรียนมา มีการบ้านมากมาย ที่ช่วยให้ผมเก่งภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ไปวันแรก พนักงานถามว่าคุ้นอาหารมั๊ยเป็นภาษาญี่ปุ่น ฟังไม่ออกเลย พอเรียนไปสักพักถึงเริ่มฟังออกมากขึ้น เรียนที่ ABK ดีตรงที่ว่าได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษาจริงๆ ได้ลองใช้ภาษาจริง ในการพูดถามทาง หรือ ชื่อของ เป็นต้น การได้มาอยู่ที่นี้ก็ได้มีเพื่อนเป็นคนประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม ได้หวัน มองโกลเลีย คนอื่นๆ นอกจาก TNI เขามาเรียนแบบ 1 ปี หรือมากกว่า ทำให้เรายังสนิทกันไม่มาก แต่ก็มีเพื่อนๆ ที่ ใน TNI ที่ไม่เคยเห็นและรู้จักกันมาก่อนและก็ได้ไปรู้จักที่ ABK ทำให้รู้จักผู้คนมากขึ้น รวมถึงเวลานั่งเรียนในห้อง อาจารย์พยายามจัดที่นั่งใหม่ทุกๆ 2-3 อาทิตย์ ต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและเป็นเพื่อนกัน ทุกคนในห้องรู้จักและเป็นเพื่อนกัน การเรียนสนุก อาจารย์ใจดีมากๆ และสอนดีมากๆ และมีการพาไปที่ศูนย์แผ่นดินไหว ก็สนุกมากๆ ได้มีการจำลองสถานการณ์จริงรวมถึงวิธีการเอาตัวรอดหลังแผ่นดินไหว รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ที่นี้จะเน้นการเอาชีวิตรอดหรือการดำรงชีวิตอยู่หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว และมีให้ขึ้นไปลอง 2 คนลองบนเก้าอี้ที่สั่นแล้วจำลองว่าอยู่ในห้องที่แผ่นดินไหวหลายริกเตอร์ เขาก็มีแท็บเล็ตให้เราคนละ 1 เครื่อง มีกล่องแล้วเป็นตามี่ต่างๆ ให้แสดกแล้วตอบคำถาม และมีนิเมะสั้นให้ดูเป็นนิเมะที่จำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหว และมีพาไปที่ Panasonic ในนั้นโปรแกรมโอลิมปิกเยอะมากพอเข้าไปก็จะได้รับเครื่องแท็บเล็ต 1 เครื่องเอาไว้แสดกเล่นเกมต่างๆ ที่นั้นส่วนมากจะเป็น 3 มิติและก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆเล่นที่เป็นแบบเอาชิ้นส่วนมาต่อเป็นรูปต่างๆ และโครงการนี้ทำให้ไปดูโชว์การแสดง ไทโกะ และ ซามิเซน ทั้งสนุกและเท่มากๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่น ได้ลองถามถึงที่มาต่างๆของซามิเซน และไทโกะ ได้ลองฝึกใช้ภาษา โครงการนี้ยังมีตัวดิสนีย์แลนด์ พอไปแล้วสนุกมากๆ รู้สึกชอบและอยากไปอีกมากๆ

สุดท้ายโครงการ ABK นี้ ดีมากๆ มีหลายๆอย่างที่เรหาไม่ได้แค่ในห้องเรียนและที่ไหนๆในไทยอย่างแน่นอน เพราะในไทยน้อยที่มากๆ ที่มีภาวะบังคับในการต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร หรือในการทำอะไรต่างๆ แม้กระทั่งการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นทำให้เป็นการพัฒนาภาษาแบบก้าวกระโดดได้ดีมากๆอีกวิธีหนึ่ง